

แนวคิด ESG สู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรม

การเติบโตของเศรษฐกิจและภาคการค้า ที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั่วทุกมุมโลกในทุกมิติ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและรัฐบาลในแต่ละประเทศ ได้ออกมาตรการบังคับให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงความเป็นธรรมในการบริหารธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยได้นำ ESG (Environment, Social, และ Governance) แนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร

ในส่วนของประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย SDGs (Sustainable Development Goals) เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมา มีสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการ และในช่วงต้นปี 2564 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อรูปแบบและทิศทางการค้าสินค้าไทยในบริบทการค้าแนวใหม่ ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎกติกาการค้าด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า ซึ่งการค้าระหว่างประเทศในช่วงเวลาต่อจากนี้ ประเทศผู้นำเข้าปลายทางจะคำนึงถึงกระบวนการผลิตสินค้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต ไปจนถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อมลพิษที่แต่ละองค์กรปลดปล่อยออกไป ในลักษณะมาตรการ หรืออุปสรรคทางการค้าที่มีใช่ภาษี (Non-Tariff Measures/Barriers)

กลุ่มสินค้าศักยภาพ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง , กลุ่มสินค้าพลังงาน วัสดุเคมีชีวภาพ , และ กลุ่มสินค้าสุขภาพและการแพทย์ อาทิ อาหารฟังก์ชัน โปรตีนทางเลือก อาหารแนวใหม่ (Novel food) วัตถุดิบสำหรับอาหารฟังก์ชัน (Functional ingredients) สินค้าเกษตรมูลค่าสูง อาหารสัตว์เลี้ยง พลาสติกชีวภาพ ไบโอดีเซล บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารสกัดสำหรับใช้ทำน้ำหอม เครื่องสำอาง สารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยา และยาสมุนไพร เป็นกลุ่มที่ภาครัฐจะผลักดัน ส่งเสริมตามแนวคิด BCG Zero Carbon (การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์)

ในส่วนของตลาดทุนไทย ตั้งแต่ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เริ่มจัดทำรายชื้อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) เพื่อคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG และยังมีส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI หลังจากนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก็ได้ประกาศเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประเมินแบบประเมินความยั่งยืนที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื้อหุ้นยั่งยืน โดยตั้งเป้าจะเข้าร่วมการคัดเลือกในปี 2566 นี้ โดยบีบีจีไอได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG และมีการดำเนินการอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อผลักดันให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรและมีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล อันนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บีบีจีไอ ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ 11 องค์กร ได้ก่อตั้งเครือข่าย Carbon Markets Club โดยได้จัดพิธีลงนามออนไลน์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองสิทธิเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่สังคม Net Zero Emission (การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์)

ทั้งนี้ บีบีจีไอ ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี 2050 โดยมีเป้าหมายแรก คือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030
